



# 10 NĂM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biến nghị quyết thành hiện thực

Ngày 4/11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là quyết tâm chung của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, giáo dục Thái Bình có bước chuyển mạnh mẽ.

## KỶ 1: “LUỒNG GIÓ ĐỔI MỚI”

Với bề dày truyền thống hiếu học, Thái Bình có nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương của Đảng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Sau khi Nghị quyết số 29-NQ/TW được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn tỉnh đã nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, quyết liệt đổi mới giáo dục và đào tạo.

### Triển khai đồng bộ

Nghị quyết số 29-NQ/TW xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả bậc học, ngành học.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Thái Bình đã kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong cả nước; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Bên cạnh đó, việc đổi mới bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp. Phát huy những thuận lợi, khắc phục không ít khó khăn, thách thức, trong đó nhiều nhiệm vụ lớn, mới, chưa có tiền lệ, Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo thống kê, giai đoạn 2013 - 2023 Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành 5 văn bản, HĐND tỉnh ban hành 6 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 44 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hệ thống văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh khá đầy đủ, toàn diện, là cơ sở quan trọng để toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cùng với việc

học tập và quán triệt, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết được đẩy mạnh với nhiều hình thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các hội nghị giao ban, hội nghị bảo cáo viên, trên website của các địa phương, đơn vị. Các cơ quan truyền thông của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục với hàng nghìn tin, bài tuyên truyền về nội dung Nghị quyết cũng như việc triển khai ở các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành trong tỉnh. Ngành giáo dục tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, thường xuyên đăng tải, cập nhật tin, bài, những mô hình, điển hình, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả triển khai và triển khai thực địa bàn toàn tỉnh... Nhờ đó,

việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để triển khai thực hiện Nghị quyết, nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo; xây dựng cơ chế; nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án tổng thể, liên ngành để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho đổi mới giáo dục và đào tạo. Ông Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn



Cô và trò Trường Tiểu học Đông Thọ (thành phố Thái Bình) đọc sách tại thư viện trường.

Đảng bộ huyện. Định kỳ hàng năm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn hiệu quả nội dung đổi mới phương pháp quản lý, dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục; xây dựng nền nếp, kỷ cương, tinh thần và trách nhiệm trong trường học. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Quá trình triển khai Nghị quyết đã làm thay đổi nhận thức về mục tiêu giáo dục và đào tạo, nội dung, phương pháp quản lý giáo dục, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc đầu tư các nguồn lực cho giáo dục.

### Dám nghĩ, dám làm

Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) là một trong những đơn vị tiêu biểu triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, biến những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra thành thực tiễn sống động và phù hợp tại cơ sở. Năm học 2013 - 2014, thời điểm đó chưa sáp nhập trường tiểu học và THCS, Trường THCS An Vũ bị coi là “điểm trũng” của giáo dục Quỳnh Phụ bởi chất lượng giáo dục thường xuyên đứng cuối bảng xếp hạng, đội ngũ giáo viên thiếu, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Có thời điểm, để bảo đảm an toàn cho thầy và trò, cơ quan chức năng phải đóng cửa, niêm phong dãy nhà 2 tầng 10 phòng học. Học sinh phải học ở phòng hội đồng, lần

xe, thậm chí phải đi qua quốc lộ để học nhờ tại nhà văn hóa thôn. Bà Mai Thị Bích Nguyễn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS An Vũ cho biết: Thời điểm Trường gặp khó khăn nhất cũng là lúc Nghị quyết số 29-NQ/TW được ban hành. Yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết nêu như luồng ánh sáng soi rọi vào suy nghĩ, thúc đẩy tôi và các thầy cô giáo trong Trường quyết tâm thay đổi nhà trường một cách toàn diện. Muốn làm được việc đó cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần đoàn kết của tập thể.

Nghĩ là làm, cô giáo Nguyễn đi xin từng xe đá xi vôi của doanh nghiệp trên địa bàn để làm sân ở dãy nhà 3 phòng đã xuống cấp để học sinh học tạm; đồng thời, tích cực tham mưu, đề xuất, “gõ cửa” từng cơ quan, ban, ngành để xin chủ trương đầu tư xây mới trường học. Năm 2016, diện mạo nhà trường thực sự khởi sắc khi được đầu tư xây mới dãy nhà 2 tầng khang trang, có phòng học thông minh, khuôn viên xanh với mô hình giáo dục sinh thái. Theo bà Mai Thị Bích Nguyễn, để thấy cô dạy giỏi, trò chăm ngoan, trước hết những người làm công tác quản lý cần tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Với những kiến thức, kinh nghiệm trong suốt những năm đi dạy, các đề tài khoa học của bà lần lượt ra đời và được áp dụng vào thực tiễn. “Cô Nguyễn tử điển” cũng là tên gọi thân thương nhiều đồng nghiệp dành cho cựu “thuyền trưởng” của Trường THCS An Vũ. Để

giữ lửa cho phong trào dạy tốt, học tốt trong toàn trường, cô giáo Nguyễn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên nhà trường xây dựng tủ sách Bác Hồ và nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách trong trường học. Đồng thời, khuyến khích học sinh, giáo viên viết nhật ký làm theo lời Bác; lồng ghép các nội dung tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức. Các cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Sáng mãi tên Người”, hội thi nét đẹp đội viên, hoa trạng nguyên, triệu phú ngôn ngữ, làm tập san, báo tường giúp học sinh hiểu hơn về tấm gương của Bác, học và làm theo Bác. Sau gần 10 năm quyết liệt đổi mới, kỷ cương, kỷ luật trong chỉ bộ, trường học được duy trì thực hiện tốt. Từ một trường xếp cuối của huyện, nhiều năm trở lại đây các hoạt động chuyên môn của nhà trường có nhiều khởi sắc; chất lượng học sinh giỏi, giáo dục toàn diện vươn lên tốp đầu huyện; số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện tăng 15 lần so với trước đây, trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Phụ và của tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua.

Tại Thái Bình, số lượng trường vượt khó vươn lên như Trường Tiểu học và THCS An Vũ không phải là con số nhỏ. Nghị quyết số 29-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, mang đến “luồng gió đổi mới”, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho giáo dục và đào tạo.

(còn nữa)  
ĐANG ANH



Cô giáo Mai Thị Bích Nguyễn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) với các em học sinh.

# Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trong ngành giáo dục

Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục đẩy mạnh và cụ thể hóa các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập gắn với thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục. Qua đó, toàn ngành đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều tập thể tiên tiến, xuất sắc trong hoạt động giáo dục và đào tạo, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng dạy và học.

Năm học vừa qua, cùng với tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua trong năm, ngành giáo dục luôn quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp đạt hiệu quả cao, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành. Trong công tác đổi mới, sáng tạo trong quản lý, điều hành, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng phát triển giáo dục trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh HĐND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm

pháp luật; tham mưu UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương. Các đơn vị đã tích cực tham mưu với các cấp chính quyền địa phương đưa các chủ trương, nhiệm vụ của ngành vào quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho đổi mới quản trị nhà trường; tích cực triển khai hệ thống phần mềm quản trị nhà trường, quản lý hồ sơ điện tử của giáo viên và học sinh, tích hợp dữ liệu của các cơ sở giáo dục với các cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Đổi mới phong trào đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy

trẻ làm trung tâm”. Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy song hành chương trình GDPT 2018 và chương trình GDPT 2006 một cách linh hoạt, hiệu quả nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Trong năm học 2022 - 2023, các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế nhằm đánh giá khách quan chất lượng giáo dục, thông qua đó kịp thời có các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh, toàn tỉnh có 1.459 học sinh lớp 9 và lớp 12 đạt giải. Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, có 34 học sinh của Trường THPT Chuyên Thái Bình đạt giải, trong đó 2 giải nhì, 11 giải ba và 21 giải khuyến khích. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đầu cấp

bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân với công tác tuyển sinh của ngành. Kết quả, có 16.236 học sinh, chiếm 61,8% trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, điểm trung bình tất cả các môn thi của Thái Bình xếp thứ 15 toàn quốc, trong đó có 3 môn thi Thái Bình có điểm trung bình năm trong top 10 toàn quốc. Thái Bình xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố toàn quốc có nhiều thí sinh đạt điểm 10; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh đạt 99,78% (tăng 0,31% so với năm 2022). Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh cấp THCS, THPT lần đầu tiên được tổ chức từ cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Tỉnh Thái Bình là đơn vị đăng cai tổ chức hội thi cụm đồng bằng sông Hồng. Đoàn Thái Bình đạt giải nhất hội thi cấp cụm và giải nhì hội thi toàn quốc. Ngoài ra, ngành giáo dục Thái Bình cũng đạt nhiều giải

cao tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, hội thao quốc gia quốc phòng, an ninh và chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các đơn vị đã tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía

sau”... Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 7 cơ sở giáo dục, 13 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 30 tập thể, 53 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022 - 2023; 13 học sinh đạt giải nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Ở cấp tỉnh, toàn ngành có 29 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 59 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 67 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ

thi đua cấp tỉnh; 129 tập thể, 141 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, phong trào thi đua của ngành giáo dục được tiếp tục thực hiện gắn với các nhiệm vụ: đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua theo hướng thực chất, hạn chế hình thức tích; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý đối với công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục theo yêu cầu năm học... Qua đó, góp phần đưa các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

NGUYỄN VIỆT HIẾN  
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



Cô và trò Trường THCS Trung An (Vũ Thư) thi đua dạy tốt, học tốt.